

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
**BAN DÂN TỘC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:  
V/ xử lý nội dung phản ánh của  
Báo chí tại cuộc họp báo quý III

*Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 11 năm 2021*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5694/UBND-KGVX ngày 27/10/2021 về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo chí tại cuộc họp báo quý III; tại Khoản 6, Công văn này đã nêu: Về bất cập trong việc xây dựng Khu tái định cư Đồng Tranh-Minh Long ..., Ban Dân tộc tỉnh báo cáo với nội dung như sau:

- Về khắc phục sạt lở: UBND tỉnh đã cho chủ trương điều chỉnh bổ sung một số nhiệm vụ thuộc dự án định canh, định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long (*tại Công văn số 2494/UBND-KT ngày 03/6/2021*) Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (*tại Quyết định số 91/QĐ-SXD ngày 19/7/2021*).

Đến nay đã hoàn thành việc thi công khắc phục sạt lở của dự án gồm các hạng mục: san gọt lại mái taluy sạt lở và rãnh bậc thêm khu chưa sạt lở; Bổ sung rãnh thoát nước gia cố bằng bê tông dạng hình thang giữa khu cây xanh cách ly chống sạt lở và khu đất ở; điều chỉnh phân lô lại mặt bằng.

Đã thực hiện đền bù, hỗ trợ cho 04 hộ dân có diện tích đất xây dựng 04 trụ điện đường dây 22kV, nộp hồ sơ đền bù hỗ trợ cho Công ty điện lực và được Công ty chấp thuận cho nợ hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất (*hiện nay huyện Minh Long đang bổ sung phần đất này vào kế hoạch sử dụng đất của huyện năm 2022*). Điện lực Nghĩa Hành đã kiểm tra hệ thống điện và chứng nhận đảm bảo kỹ thuật đủ điều kiện để đóng điện, theo lịch của Công ty Điện lực, ngày 27/11/2021 đóng điện của dự án.

- Về khắc phục việc thiếu nước của các giếng nước: Ban Dân tộc tỉnh đã yêu cầu nhà thầu thi công tiếp tục đào sâu thêm các giếng và đã đào sâu thêm từ 3 - 5m. Hiện tại, mực nước trung bình trong các giếng là 4,5m, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại dự án.

- Về kinh phí hỗ trợ các hộ dân di chuyển đến ở tại dự án: UBND tỉnh đã báo cáo đề nghị Bộ Tài chính cho phép tỉnh được sử dụng kinh phí còn lại chưa nộp trả ngân sách trung ương đối với chính sách này để tiếp tục hỗ trợ di dân di chuyển vào các điểm định canh, định cư theo quy định tại Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên,

theo ý kiến của Bộ Tài chính (*tại Công văn số 7562/BTC-NSNN ngày 12/7/2021*) thì không cho phép và đề nghị tỉnh nộp trả ngân sách Trung ương theo quy định. UBND tỉnh đã nộp trả ngân sách Trung ương đối với khoản kinh phí còn thừa tại ngân sách tỉnh là 8.741 triệu đồng tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 23/7/2021. Đề hỗ trợ cho các hộ dân di chuyển đến các điểm định canh, định cư trên địa bàn các huyện miền núi (*bao gồm dự án định canh, định cư tập trung Đồng Tranh*), Ban Dân tộc tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 để thực hiện.

Ban Dân tộc kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, Thời.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thế Nhân**